

Thứ bảy tuần XXVIII thường niên

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

"Trong giờ này, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ chối bỏ Thầy trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phàm đến Con Người, thì nó sẽ đền tội. Nhưng kẻ nào nói phàm đến Thánh Thần, thì sẽ không đền tội."

"Khi người ta đưa các con vào các hội đồng, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thế nào, hay phải nói thế nào, vì trong giờ này, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào"

Suy niệm

"ĐẲNG SẼ" CHÚA THÁNH THẦN SẼ NÓI THAY

(Lc 12, 8-12)

Đức Mẹ và các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta thưa: rất nhiều vì thánh xuất thân từ nhà quê, chúng ta đền tội hành là bao, rồi phải làm lũ khờ s, suốt ngày bán mặt cho đất,

bản lòng cho trời!

Yên yên mà khi bắt đầu, bắt đầu, đánh đập, nhất là khi bắt đầu, các ngài đã trải qua những sự c
trôi chảy. Không những thế, các ngài còn lý luận và bắt đầu những lời nói phi nhân, bắt đầu nghĩa
của vua quan. Một khác, nhân của họ, ngoài chuyên làm công việc cho Chúa bắt đầu sự sống, các
ngài còn rao giảng Lời Chúa cho những người đang làm việc mình nữa. Tất cả những chuyên đó,
chúng ta, ai cũng hiểu là Chúa Thánh Thần nói trong và hành động nơi các thánh.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho các môn đệ biết, các ông sẽ phải chịu đau
khổ, bách hại và gặp muôn điều khó khăn, tuy nhiên, các ông đừng sợ, những lúc như thế, Chúa
Thánh Thần sẽ giúp các ông để cho các ông biết phải làm gì và nói gì.

Trong đời sống đời của chúng ta hiện nay, không còn quá khó khăn cho các thánh để sống khi
xưa. Những vấn đề còn lại này, nói chung, vì một số người kém hiểu biết, dốt nát, cứng đầu, nên còn gây
khó khăn cho các tín hữu cách này, cách khác. Những người này có thể vì một mục đích thế
đời nào đó cho cá nhân hay tập thể, nên mới có những hành xử kém hiểu biết và thiếu nhân
văn như vậy! Tuy nhiên, điều này không đáng ngại, bởi vì kinh nghiệm cho thấy, càng khó khăn,
khổ sở bao nhiêu thì niềm tin và đời sống đời lại càng sống động. Những điều đáng sợ hiện
chính là những trào lưu thế tục hóa đang dần dần bách hại tinh thần của chúng ta. Những phim ảnh,
sách báo, băng đĩa xưa đang lan tràn mọi nơi. Những thế này nó phá hủy từ bên trong, nên có
sức làm băng hoại đời sống đời đức, luân lý nơi con người. Đây mới là thách thức đáng phải
quan tâm!

Sống trong xã hội như thế, người Kitô hữu đức tin mới gặp làm công việc cho Chúa bắt đầu cuộc sống
lành mạnh... Khó khăn cho những điều không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Còn nếu có gặp khó
khăn, bắt đầu, cách, chúng ta an tâm, vững tin vào Chúa Quan Phòng, vì những lúc đó,
Chúa Thánh Thần sẽ thực thi vai trò của Người như xưa Người đã làm nơi các Tông đồ và các
bậc tiền nhân của chúng ta.

CỦNG NGUYỄN VÀ SỐNG CỘNG ĐỒNG:

**Lạy Chúa Giêsu, Nhờ Chúa Thánh Thần THỰC ĐỂ Y, ẤM chúng con QUYẾT TÂM CAN ĐẢM,
trung thành với Chúa và Tin Mừng của Chúa. Amen.
Giuse Vinhsơn Nguyễn Bình SSP**

Kính chuy n:
H ng
